



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดเรียงลำดับในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๓๘/๑๗๑๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีมติคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จากบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ จำนวน ๒ อัตรา นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ได้เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรตามลำดับโดยการสมัครใจ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๒ อัตรา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทราบ ดังนี้

๑. กำหนดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
๒. กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และจัดลำดับในการ เลือกสถานศึกษา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้มาแสดง ในวันสัมภาษณ์ด้วย

หากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิในการจ้างครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ ในกรณีที่ตรวจพบ ภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่พิจารณาจ้างเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ หรือสั่งเลิกจ้าง แล้วแต่กรณี โดยไม่มี เงื่อนไขใด ๆ สำหรับผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการจ้างตามประกาศแล้วจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุเทพ ทรัพย์ทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กรณีนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่สอบขึ้นบัญชีไว้	หมายเหตุ
๑	นางสาวช่อฟ้า ทำนองพอก	๑๐	

กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่สอบขึ้นบัญชีไว้	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุธาสนี ศรีแจ่มใส	๓๕	

